

BÁO CÁO

Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Công văn số 2743/UBND-CNXD ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Công văn số 2743/UBND-CNXD ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất, Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát tại UBND các xã: Bình Hòa, Bình Trị, Bình Chánh, Bình Đông, Phòng Tài nguyên và Môi trường. Qua giám sát, ý kiến tham gia, trao đổi của Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của các cơ quan và địa phương, Đoàn giám sát báo cáo kết quả như sau:

I. Đặc điểm, tình hình

Hiện nay tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện diễn ra ngày càng phức tạp, tuy nhiên một số địa phương chưa phát hiện và xử lý kịp thời để hình thành các công trình vi phạm với quy mô xây dựng lớn, khó khăn trong quá trình vận động tháo dỡ, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm. Phần lớn các trường hợp vi phạm hành chính chỉ chấp hành nộp tiền phạt, chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành.

II. Kết quả giám sát việc thực hiện Công văn số 2743/UBND-CNXD ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh

1. Công tác triển khai thực hiện

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2743/UBND-CNXD ngày 15/6/2021 về chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất và Công văn số 549-CV/HU ngày 22/6/2021 của Thường trực Huyện ủy chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất; UBND huyện ban hành 07 văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, nhất là các xã trong Khu kinh tế Dung Quất. Trên cơ sở đó, hàng năm các địa phương đều ban hành các văn bản, kế hoạch để tổ chức thực hiện, đồng thời tham mưu cấp ủy cùng cấp tập trung chỉ đạo xử lý các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai. Trong đó, Đảng ủy xã Bình Hòa đã ban hành

Nghị quyết để chỉ đạo tổ chức thực hiện, Đảng ủy xã Bình Chánh đã thành lập Đoàn kiểm tra xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai...

Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến việc chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức: Tổ chức hội nghị công tác Tài nguyên và Môi trường, trong đó có lồng ghép hướng dẫn liên quan công tác xử lý vi phạm hành chính; ban hành văn bản trích dẫn một số quy định pháp luật có liên quan và những điểm cần lưu ý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (sổ tay hướng dẫn); mời chuyên gia thuộc Cục quản lý vi phạm hành chính thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tập huấn chuyên môn cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, công chức Địa chính – Xây dựng và công chức Tư pháp - Hộ tịch của 22 xã, thị trấn...

2. Kết quả thực hiện

2.1. Đối với cấp huyện:

Tính từ thời điểm UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn 2743/UBND-CNXD ngày 15/6/2021 đến thời điểm giám sát, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 54 trường hợp vi phạm. Trong đó có 13 trường hợp đã thực hiện hoàn thành việc nộp tiền phạt và khắc phục hậu quả; 41 trường hợp chưa khắc phục hậu quả (*có 12 trường hợp đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính để ban hành lại quyết định thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (do thiếu biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do hành vi vi phạm gây ra)*). Đến nay, đã ban hành lại quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 03 trường hợp, còn lại 09 trường hợp đang tiếp tục xác minh, Chủ tịch UBND huyện sẽ ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả ngay khi hoàn thành việc xác minh bổ sung, đảm bảo điều kiện ban hành).

2.2. Kết quả xử lý vi phạm hành chính tại các xã được giám sát

Tổng số vụ, việc vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai được phát hiện từ năm 2021 đến nay tại các xã: Bình Hòa, Bình Trị, Bình Chánh, Bình Đông là 101 trường hợp, trong đó có 86 trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, 15 trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

Đối với 86 trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã: trong đó có 29 trường hợp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sai thẩm quyền theo Kết luận số 117/KL-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Bình Trị: 19 quyết định, Bình Đông: 06 quyết định, Bình Hòa: 04 quyết định); đến nay địa phương đã vận động tháo dỡ được 18 trường hợp còn lại 68 trường hợp đã vận động nhưng đối tượng vi phạm chưa tháo dỡ công trình vi phạm.

Đối với 15 trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện: đã lập biên bản và ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đã lập biên bản nhưng chưa ban hành quyết định 04 trường hợp; chuyển Công an huyện

điều tra xử lý hình sự 01 vụ (tái phạm). Tổng số tiền xử phạt 59,5 triệu đồng. Đến nay, đã có 07/10 trường hợp đã chấp hành nộp tiền phạt 47,5 triệu đồng nhưng chưa thực hiện khắc phục hậu quả, 03/10 trường hợp chưa chấp hành nộp tiền phạt (12 triệu đồng) và chưa thực hiện khắc phục hậu quả.

3. Việc theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện

Đối với các vụ vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu ban hành 03 văn bản đôn đốc, trong đó:

- Số vụ, việc đôn đốc, nhắc nhở một lần: Không.
- Số vụ, việc đôn đốc, nhắc nhở từ 02 lần trở lên: 01 vụ (vi phạm hành chính của ông Phạm Văn Nghị, ở xã Bình Chánh (văn bản chỉ đạo, đôn đốc: Công văn số 937/UBND-NC ngày 04/4/2023; Công văn số 1571/UBND-NC ngày 19/5/2023; Công văn số 3603/UBND-NC ngày 27/9/2023)).

Đối với các vụ vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã trong quá trình thực hiện đã ban hành văn bản đôn đốc 60 vụ (xã Bình Trị: 60, xã Bình Chánh 0, xã Bình Hòa 0, xã Bình Đông 0), trong đó:

- Số vụ, việc đôn đốc, nhắc nhở một lần: 30 vụ.
- Số vụ, việc đôn đốc, nhắc nhở từ 02 lần trở lên: 30 vụ.

4. Công tác phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trong việc kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành 05 văn bản phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; đồng thời chỉ đạo UBND các xã trong Khu kinh tế Dung Quất, các phòng, ban liên quan thường xuyên phối hợp thu thập thông tin, kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất.

5. Công tác giám sát của Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên/cùng cấp liên quan tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn

Trong thời kỳ giám sát, tại các xã: Bình Hòa, Bình Trị, Bình Chánh, Bình Đông có 04 lượt kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan công tác xử lý vi phạm đất đai; Cụ thể:

- Tại xã Bình Chánh: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đến nay, UBND xã đã thực hiện khắc phục xong các hạn chế đã chỉ ra theo Thông báo số 04-TB/ĐU ngày 24/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

- Tại xã Bình Trị: Đoàn giám sát tổ chức giám sát việc thực hiện Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 04/05/2022 và Kết luận số 117/KL-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn. Qua giám sát đã chỉ ra những

mặt tích cực và những hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn nhằm phát hiện và chấn chỉnh thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã; Thực hiện Kết luận số 117/KL-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Trị đã ban hành quyết định hủy bỏ 19/19 quyết định ban hành trái thẩm quyền, UBND xã Bình Trị đang tiếp tục xác minh và củng cố hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định khắc phục hậu quả theo quy định.

- Tại xã Bình Hòa: Trong thời kỳ giám sát có 01 Đoàn Thanh tra và 01 Đoàn Kiểm tra liên quan đến nội dung xử lý vi phạm đất đai đến nay địa phương chưa khắc phục xong kết luận của Đoàn Thanh tra, Kiểm tra.

III. Đánh giá chung

1. Thuận lợi và kết quả đạt được

Sau khi UBND tỉnh ban hành Công văn số 2743/UBND-CNXD ngày 15/6/2021 hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Bình Sơn đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó có Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác quản lý hành chính nhà nước được tăng cường, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động. Việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính đã có tác động tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, có tác dụng răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, nhất là tại địa bàn các xã Khu kinh tế Dung Quất, góp phần giảm số vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

2. Khó khăn, vướng mắc và hạn chế, yếu kém

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã hiệu quả chưa cao; hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú, chưa tập trung vào các đối tượng cụ thể, nhất là các đối tượng dễ phát sinh vi phạm, chưa tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức của người dân trong tham gia quản lý hành chính nhà nước, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thực hiện chưa nghiêm, số quyết định chưa được thi hành còn nhiều nhưng việc đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên, chưa kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện các bước tiếp theo; đối tượng vi phạm tiếp tục tái phạm, tính răn đe, giáo dục thông qua việc xử lý vi phạm hành chính chưa cao.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có lúc thiếu đồng bộ; việc cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đối với một số trường hợp chưa kịp thời.

Việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của một số xã còn nhiều thiếu sót, chưa chặt chẽ, phần lớn các vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi tiếp nhận hồ sơ đều phải chỉ đạo xác minh bổ sung. Công tác tạm giữ tang vật còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính còn thiếu kịp thời; một số vụ việc xảy ra nhưng không xác định được đối tượng vi phạm hoặc đối tượng vi phạm đã rời khỏi địa phương nên công tác xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn. Đối với các xã Bình Hòa, Bình Chánh, Bình Đông, Bình Trị tình hình vi phạm pháp luật đất đai diễn ra phức tạp, có chiều hướng tăng.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân khách quan

Việc chấp hành pháp luật về đất đai của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, cố tình không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai; đối tượng vi phạm thường tập trung xây dựng vào ban đêm, ngày nghỉ, lễ, xây dựng theo hình thức lấp ráp nhanh gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Nhu cầu về nhà ở của nhiều hộ dân sống trong cùng một gia đình với nhiều thế hệ nhất là các xã trong khu kinh tế Dung Quất rất bức thiết. Một số hộ dân sinh sống bằng nguồn thu nhập từ việc buôn bán hàng hóa dọc các trục đường nên tái lấn chiếm, tái vi phạm trong việc làm lều quán trái phép.

Việc theo dõi, quản lý các mốc giới tại các vùng dự án đã thu hồi; quản lý diện tích đất công ích của xã một số địa phương chưa chặt chẽ nên gây khó khăn, lúng túng bước đầu trong việc phát hiện, lập biên bản xử lý các vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Một số địa phương chưa phát huy hết trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn. Chưa tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Việc sử dụng đất không đúng mục đích, lấn, chiếm đất đai ... còn phổ biến nhưng việc kiểm tra, phát hiện và xử lý không kịp thời, không kiên quyết ngay từ ban đầu; hồ sơ xử lý vi phạm hành chính được xác lập ban đầu chưa chặt chẽ, sai sót, chưa đúng quy định nên khi áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định không thực hiện được.

Việc thực hiện triển khai dự án, nhất là các dự án giao thông chưa thực hiện hết trên phần diện tích nhà nước đã thu hồi dẫn đến tình trạng chiếm đất dọc các tuyến giao thông chính để xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh diễn ra ngày càng nhiều tại các xã trong Khu kinh tế Dung Quất.

Công tác kiểm tra, giám sát việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính đất đai tại các địa phương chưa được cấp ủy, HĐND cùng cấp quan tâm đúng mức.

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi

Tăng cường phối hợp với UBND huyện trong việc thu thập thông tin, kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất theo quy chế phối hợp. Thực hiện tốt việc quản lý các công trình, dự án sau khi đã hoàn thành việc bồi thường, thu hồi đất.

2. Đối với UBND huyện

Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện gắn với việc quy hoạch và phát triển, xây dựng huyện Bình Sơn thành thị xã vào năm 2025.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai nói riêng.

Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ (chuyên sâu về hồ sơ xử lý vi phạm hành chính) cho công chức làm công tác tham mưu xử phạt vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn. Đồng thời, tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính về đất đai.

Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan liên quan tăng cường công tác phối hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý các vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; đồng thời ổn định tình hình và làm gương cho các đối tượng khác.

3. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp huyện đến cấp xã trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phát hiện, phản ánh với cấp ủy, chính quyền các vụ việc vi phạm hành chính phát sinh để kịp thời giải quyết, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

4. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp, tham mưu UBND huyện thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, cập nhật kiến thức về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho cán bộ, công chức có liên quan để nâng cao nghiệp vụ, xử lý từng vụ việc cụ thể theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo và đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm không chấp hành nộp tiền phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện xây dựng kế hoạch, lộ trình để tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định buộc thực hiện

biện pháp khắc phục hậu quả đã có hiệu lực thi hành nhưng đến nay đối tượng vi phạm chưa chấp hành nộp tiền phạt và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Kịp thời phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND huyện lập phương án cưỡng chế đối với một số vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND huyện để tăng tính răn đe.

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 2743/UBND-CNXD ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

5. Đối với UBND các xã chịu sự giám sát

Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật, đồng thời thông báo các hành vi vi phạm hành chính của các đối tượng vi phạm trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn để người dân theo dõi, giám sát.

Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới có liên quan trong xử lý vi phạm hành chính về đất đai; nghiên cứu văn bản hướng dẫn để lập hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý đối với các hành vi vi phạm; Khi phát hiện vi phạm phải có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và kiên quyết ngay từ đầu, nhất là đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép... không để phát sinh đến khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng gây khó khăn trong công tác xử lý lý, tổ chức cưỡng chế.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu ở địa phương trong việc quản lý đất đai theo phân cấp được pháp luật quy định.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời tổng hợp báo cáo và đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm không chấp hành nộp tiền phạt, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và đối với các trường hợp tái phạm.

Rà soát, tổng hợp, xây dựng kế hoạch giải quyết đối với các trường hợp vi phạm hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã; đồng thời chủ động phối hợp với UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức vận động các trường hợp vi phạm để tự nguyện chấp hành.

Đối với các trường hợp vi phạm hành chính hiện nay chưa xử lý được, xử lý chưa dứt điểm thì kiểm tra, xác minh, xử lý kiên quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị giám sát của các Đoàn Thanh tra, giám sát liên quan đến nội dung xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện:

Đề nghị các đơn vị được giám sát tổ chức khắc phục những hạn chế Đoàn giám sát đã chỉ ra; báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực HĐND huyện (qua Ban Pháp chế HĐND huyện) **trước ngày 31/5/2024** để tổng hợp báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Công văn số 2743/UBND-CNXD ngày 15/6/20221 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Đoàn giám sát kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị được giám sát;
- Thành viên đoàn giám sát;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- VPHĐND&UBND: CVP, PVP, CVHĐ;
- Lưu: VT, HĐ.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
Hoàng Thị Ái Loan**